



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน บางกอกโพสต์ ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน สวท.</p>	<p>50 ปี แพทยสภา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การแพทย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในการประชุมวิชาการ 50 ปี แพทยสภา ว่า การสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญและต้องมีอยู่ในระบบสุขภาพ ทั้งระหว่างแพทย์ด้วยกันและแพทย์กับประชาชน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันของบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ได้ และรู้สึกดีใจที่การจัดงาน 50 ปี แพทยสภา ใช้คำว่า “Trust” หรือความเชื่อใจเป็นข้อความหลักในการจัดงาน</p> <p>สำหรับการดูแลสุขภาพคนไทยเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้นั้น ต้องมีการพัฒนาเรื่องความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ในส่วนของสธ. จะต้องปรับจุดยืนใหม่ มองว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน โดยสธ.เป็นองค์กรหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน</p> <p>-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา กล่าวว่า ในระบบสุขภาพต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นจากใจ โดยใช้วิชาการเป็นตัวนำ ควบคู่กับการสื่อสารด้วยความจริงใจและสื่อให้ครบ 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาสาระ อารมณ์ความรู้สึกของแพทย์ต่อคนไข้ และเป้าหมายในการรักษาที่มีร่วมกัน และควรเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า จะทำให้คนไข้เข้าใจและลดความขัดแย้งได้</p> <p>-นายอาทิตย์ วุฒิบงคม หรือ ตูน บอดี้สแลม กล่าวว่า ประมาณเดือน ก.ย.2561 จะมีการฉายภาพยนตร์สารคดีโครงการก้าวคนละก้าวให้ประชาชนชมฟรีตามพื้นที่ต่างๆ ตามที่จะมีผู้สนับสนุนในการฉาย และนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช และใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ปัจจุบันมียอดบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตรฯ แล้วประมาณ 4,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกว่า 3,000 ล้านบาท ที่เหลือใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งยังต้องการเงินในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อีกราว 1,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในกลางปี 2562</p>
<p>ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ trs995</p>	<p>โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดสธ. แถลงข่าว “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เป็น 1 ใน 5 โครงการเฉลิมพระเกียรติของ สธ. เพื่อรณรงค์ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ส่วนงาน 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง เป็นปรากฏการณ์สำคัญของการดำเนินงานด้านบุหรีและเป็นประวัติศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ โดยสาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศ 878 คน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปั่นจักรยานชักชวนคนเลิกบุหรี 8 เส้นทาง 4 ภาค เริ่มเส้นทางแรกคือ สายเหนือ ในวันพุธที่ 27 มิ.ย. และสิ้นสุดที่สายตะวันตกในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค. 2561 และทุกสายร่วมปิดโครงการในวันอังคารที่ 10 ก.ค. 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน กว่า 129,698 คน ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกำลังชักชวนคนไทยเลิกบุหรีเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานระยะทางไกล 8 สาย 4 ภาค โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่าน มีการแสดงนิทรรศการ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน</p> <p>-นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมอนามัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายให้อสม. 1 คน ชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ปีละ 1 ราย ภายใน 3 ปี ซึ่งหากชวนประชาชนได้ตามเป้าจะมีผู้เลิกสูบบุหรี่กว่า 3 ล้านคน ภายใน 3 ปี และหากมีการดูแลและสั่งการในแนวตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดจะทำให้เกิดผลสำเร็จเร็วขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>คำรักษาโรคมะเร็งลิ้นที่ข้าราชการ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการการสาธารณสุข กล่าวถึงคำสั่งกรมบัญชีกลาง 2 ฉบับ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายคำรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา "ระบบ OCPA" โดยให้เบิกตรงเฉพาะยา 9 รายการและบางข้อบ่งชี้ เนื่องจากงบฯ ไม่พอ ว่า เป็นการลดรอนสิทธิรักษาของผู้ป่วยและของแพทย์ เพราะบีบบังคับให้แพทย์ต้องกลับไปใช้ยาเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษา ทำให้สูญเสียงบฯ เพราะเมื่อใช้ยาแล้วไม่เกิดผลทางการรักษา และสุดท้ายทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นการแก้ปัญหาที่ทำให้วงการแพทย์ล้มหลัง และเป็นความล้มเหลวของระบบสาธารณสุขไทย</p>
ไทยโพสต์	<p>สุลक्षणะสถานที่จำหน่ายอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามในกฎกระทรวง เรื่อง สุลक्षणะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 42 ก จะมีผลบังคับใช้ใน 180 วันนับจากวันที่ 20 มิ.ย.เป็นต้นไป ประกอบด้วย 5 หมวด ได้แก่ หมวด 1 สุลक्षणะของสถานที่จำหน่ายอาหาร หมวด 2 สุลक्षणะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร หมวด 3 สุลक्षणะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ หมวด 4 สุลक्षणะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร และหมวดเฉพาะกาล</p>
<p>สวท. ทวีช่อง 5</p> <p>ทวีช่อง NBT</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาไข้เลือดออก แก่แพทย์จบใหม่ แพทย์ใช้ทุน อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และเครือข่าย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "กำจัดยุงลาย ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก" ที่ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์ จ.นนทบุรี และกล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 มิ.ย. 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 19,804 ราย เสียชีวิต 21 ราย กรมฯ ได้ดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ โดยร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงาน ภูมิภาค สถานศึกษา ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย 6 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน โรงธรรม ตามหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.ที่ 11 เปิดเผยว่า จ.กระบี่ซึ่งอยู่พื้นที่รับผิตชอบของ สคร.11 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 354 ราย เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ ทั้งนี้หากประชาชนหรือคนในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง มีอาการสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>
สปริงนิวส์	<p>โรคไตเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์ และสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โดยการนำของ นพ.ชาติรี บานชื่น ที่ปรึกษา รมว.สธ. ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย. 2561 เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการลดและควบคุมโรคไตเรื้อรัง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ รพ.พิจิตร รพ.โพทะเล จ.พิจิตร รพ.พระนครศรีอยุธยา และรพ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็น Best practice เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกำหนดทิศทางในการป้องกันและควบคุมโรคไตเรื้อรังต่อไป โดยพบว่า มีปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ได้แก่ 1. ใช้การจัดบริการลดเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังเป็นจุดจัดการปัญหาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2.การตั้ง "คลินิกชะลอไตเสื่อม" ทำให้ชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานได้มากกว่าเดิมถึง 6 เท่า 3.การดูแลร่วมกับชุมชนและทีมหมอครอบครัว 4.ความสามารถของผู้นำและการให้ความสำคัญของผู้บริหาร</p>
สวท.	<p>แนะผู้สูงอายุฝึกบริหารกล้ามเนื้อหูรูด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อปัสสาวะไม่ได้ ซึ่งสามารถป้องกันและทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะทำงานเป็นปกติได้ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อหูรูดให้แข็งแรง โดยฝึกขมิบกกล้ามเนื้อหูรูดอย่างแรงเหมือนกำลังกลั้นปัสสาวะ ครั้งละประมาณ 5 วินาที หยุด 10 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ในตอนเช้า กลางวันและเย็น ทุกวัน แล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวนครั้ง
ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์	<p>มาตรฐานป้องกันการติดเชื้อในคลินิก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ จะเข้มมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ 4 มิติในคลินิกทั่วประเทศ ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ อุปกรณ์การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีคลินิกทั่วประเทศเกือบ 26,000 แห่ง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ดูแลมาตรฐานของคลินิกในเขตกทม. และประสาน สสจ.ดูแลในส่วนภูมิภาค ตั้งเป้าลดปัญหาจากการติดเชื้อในคลินิกทั่วประเทศ</p>
เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา	<p>ปัญหาขยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สธ.ได้สร้างโปรแกรมติดตามข้อมูลขยะติดเชื้อที่ถูก นำส่งจากรพ.ผ่านระบบออนไลน์ ชื่อ Manifest Online ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการบันทึกข้อมูลการติดตามขยะ ลงเอกสาร เป็นการบันทึกลงฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบและติดตาม โดยมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของ ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนสธ.จะสนับสนุนด้านความรู้เฉพาะทาง</p>
สยามรัฐ	<p>การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหาน้ำชะจากกองขยะ ซากสิ่งปฏิกูลที่หมักหมม ตามท่อระบายน้ำ หรือจุดต่างๆ ในบริเวณบ้านและชุมชน เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หากไม่ กำจัดถูกวิธีจะเป็นพาหะนำโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น บิด โทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค โรค หนองพวยบางชนิด แหล่งที่แมลงวันมักวางไข่และขยายพันธุ์มากที่สุดคือ เศษอาหารและมูลสัตว์ จึงต้องกำจัดขยะ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ โดยทิ้งในภาชนะที่มิดชิด มีฝาปิดมิดชิด หรือทิ้งในถุงพลาสติกซึ่งบรรจุอยู่ในถัง โลหะหรือพลาสติกที่มีฝาปิดมิดชิด และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง</p>
สยามรัฐ	<p>ขยายศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ช่วยคนพิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมโสมโรตารี่ สสจ.นครราชสีมา มูลนิธิเพื่อ พัฒนาคนพิการ อ.บัวใหญ่ มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี 249 รายการ และกล่าวว่า เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขขณะนี้คือ จัดศูนย์ซ่อมรถเข็นนั่งคนพิการหรือ อุปกรณ์ช่วยผู้พิการ ซึ่งทั่วประเทศมีเพียง 2 จังหวัดคือ เชียงใหม่ อุดรธานี โดยในปีนี้ กรมฯ จะขยายศูนย์ซ่อม อุปกรณ์ช่วยผู้พิการในชุมชน 150 แห่ง ใน 75 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวก ดำเนินการในรูปแบบจิตอาสาให้บริการฟรี</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตตรวจสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดอาคาร 100 ปี การ สาธารณสุขไทย รพ.สวรรค์ประชารักษ์เขาเขียว ซึ่งจะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเป็น ศูนย์เชี่ยวชาญในเขตสุขภาพที่ 3 ในปี 2565</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>พนันบอล</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัฐพงษ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน พร้อมด้วยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กว่า 30 คน ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เพื่อสนับสนุนนโยบายปราบปรามการพนันท้ายผลฟุตบอลโลก 2018 โดยมี พล.ท. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นตัวแทนรับหนังสือ</p> <p>พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตรได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามการพนันฟุตบอล รวมถึงให้ ก. ดิจิทัลฯ ตรวจสอบเว็บไซต์ที่เล่นพนัน ส่วน ก.สาธารณสุขจะต้องเฝ้าระวังการพนันที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ พนัน ซึ่งปัญหาทั้งหมดจะรับไปในนามรัฐบาล และอาจจะดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมในการแก้ปัญหาการปฏิรูปประเทศ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้น</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>นวัตกรรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิชา ศศิวิมลกุล ร่วมกับนายธนกฤษ จิตติชัยเวทย์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิจัยและพัฒนาาระบบคัดกรองเซลล์มะเร็ง ปากมดลูกด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ ฮาร์ดแวร์-เครื่องสแกนแผ่นสไลด์ที่ได้จาก วิธีการตรวจแปปสเมียร์ มีกล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัลและเลนส์กล้องระยะใกล้เป็นชิ้นส่วนหลัก และระบบซอฟต์แวร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เทคโนโลยี AI ทำหน้าที่วิเคราะห์เซลล์ที่อยู่ในแผ่นสไลด์แทนพยาธิแพทย์ จากนั้นประมวลผลภาพและวิเคราะห์เซลล์ที่ได้ว่ามีโอกาสเติบโตไปเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ ยังพัฒนาการทำงานบนระบบคลาวด์เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการใช้งาน
แนวหน้า	<p>เครื่องไบโอพลาสมา</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องไบโอพลาสมา ที่ผลิตและคิดค้นโดยคนไทยเครื่องแรก แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ตึกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช เพื่อนำมารักษาผู้ป่วยที่มีแผลรื้อรัง แผลติดเชื้อ และผู้ป่วยแผลเบาหวาน โดยเครื่องมีลักษณะคล้ายเครื่อง MRI เป็นการฉายแสงสีม่วงหรือพลาสมาที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคและเชื้อดื้อยาต่างๆ ที่ทำให้แผลเน่า กระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อ และการทำงานของเซลล์ ทำให้แผลสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมา</p>
มติชน ข่าวสด	<p>งานเฮลท์แคร์ 2018</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แลงข่าวการจัดงาน "เฮลท์แคร์ 2018" ภายใต้แนวคิด "สายตาดีมีสุข" ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์</p> <p>-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคตาเป็นโรคสำคัญและมีปัญหาตลอด สธ.ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยกระจายการบริการสาขาต่างๆ ไปใน 12 ภาค เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง รวมถึงโรคตา</p> <p>-นพ.เปรม ชินวันทนายนนท์ กรรมการบริหาร มูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ได้นำสวนสมุนไพรทั่วประเทศรวมกว่า 100 ชนิดมาไว้ที่งาน ประกอบด้วย สมุนไพรบำรุงสายตา บำรุงกาย รวมถึงจิตใจ มีการสาธิตการทำตำรับยาใช้เอง มีน้ำสมุนไพรให้ชิม เช็กสุขภาพ ตรวจดูธาตุที่ขาดหรือบกพร่อง พร้อมจัดตำรับยาแผนไทยให้นำไปใช้บำรุงสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการชูปัตถ์หรือขวดไทย แจกต้นสมุนไพรวันละ 100 ต้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรราคาพิเศษ</p>
มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์	<p>อบรมนักกายภาพบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ม.มหิดล และ ม.เกษมบัณฑิต จัดอบรมนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ตั้งแต่การจัดตั้งคลินิก สถานพยาบาล การจัดทำแผนธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนการเงิน การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นักกายภาพบำบัดที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.นี้ และจะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 4-19 ก.ค. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p>
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	<p>ภาษีสรรพสามิตเหล้า- บุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรกร อุเทนสุด ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต คาดว่า การเก็บภาษีปีงบประมาณ 2561 จะได้น้อยกว่าเป้าหมาย 6 แสนล้านบาท เนื่องจากการรณรงค์เรื่องสุขภาพของสธ.ได้ผล ทำให้คนบริโภคสุรา เบียร์ ลดลง โดยจากรายงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วงเดือน ต.ค. 2560-เม.ย. 2561 มีการบริโภคเบียร์ลดลงถึง 10% ส่วนการเก็บภาษีบุหรี่ปีงบประมาณ 2561 ยังเกินเป้า 4,200 ล้านบาท เนื่องจากการบริโภคบุหรี่ที่มีราคาถูกเพิ่มมากขึ้น สำหรับข้อเสนอของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ต้องการให้เลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่ตามมูลค่า 20% เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ออกไปก่อน ยังต้องพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบ</p>
แนวหน้า	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ แนะนำศูนย์เด็กเล็ก ร.ร.อนุบาล หากเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ให้ผู้บริหารสั่งปิดโรงเรียนทันที 1 สัปดาห์เพื่อทำความสะอาด และฝากถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สังเกตอาการบุตรหลาน หากเป็นไข มือเท้ามีตุ่มแดง คัน มักจะเกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5-6 ปี ควรพาบุตรหลานไปพบแพทย์ที่รพ.ใกล้บ้าน</p>
เว็บไซต์ช่อง 3 เว็บไซต์ทีนิวส์	<p>บ่อน้ำทิพย์ จ.พะเยา</p> <p>-เสนอข่าว ที่บ้านหนองหล่ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีบ่อน้ำที่ชาวบ้าน เชื่อว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีน้ำผุดออกมาจากใต้ผิวดินตลอดทั้งปี ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำไปดื่มหรืออาบช่วยบำบัดเป่าสิ่งอัปมงคล และนำไปทำเป็นน้ำมันตีในงานพิธีต่างๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ มติชนออนไลน์ The nation</p>	<p>ช่วยผู้ป่วยเด็กปลิงติดหลอดลม -เสนอข่าว นพ.ชวน ชีพเจริญรัตน์ แพทย์ชำนาญการ หู คอ จมูก รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ ตรวจอาการ ด.ช. เต็ม ชาวแขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ที่เข้ารับการรักษาตัดคีบปลิงควายยาว 8 ซม. ออกจากหลอดลมในคอ โดยเด็กมีอาการปลอดภัย แพทย์จึงอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านที่สปป.ลาว พร้อมเตือนให้ระมัดระวังการลงเล่นน้ำในหนอง ลำคลอง อย่าให้น้ำเข้าปาก ส่วนหมู่บ้านที่น้ำประปาเข้าไม่ถึง ให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากลำห้วย หรือหากจำเป็นต้องดื่มให้สุกก่อน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคหัดในเวียดนาม -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด จากปัจจุบันฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน เพื่อช่วยให้เวียดนามกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากประเทศได้ ภายในปี 2563 โดยหากการเสนอดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีนี้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>แคนาดาอนุมัติใช้กัญชา - เสนอข่าว วุฒิสมาชิกแคนาดาลงมติให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย หรือใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ โดยเป็นประเทศแรกของประเทศกลุ่มจี-7 ที่ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย คาดว่ากฎหมายนี้จะเริ่มใช้ในเดือนก.ย. โดยก่อนหน้านี้แคนาดามีกฎหมายให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปี 2544</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch